



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๑๖๕

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ทุกท่าน

ตามที่คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคกกอส กรมป่าไม้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้สำนักแผนงานและสารสนเทศจัดทำแบบฟอร์มส่งให้สำนักทุกสำนักที่มีกิจกรรมบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอคณะทำงาน คณะกรรมการ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับ สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงได้จัดทำแบบฟอร์มส่งให้คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่รับผิดชอบกิจกรรมที่จะบรรจุอยู่ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ดำเนินการจัดทำข้อมูลส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากส่วนติดตามและประเมินผลในฐานะเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ว่า ได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ทาง E-mail : rfd_me@hotmail.com หรือ Line กลุ่มเครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส. ภายในวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่าท่านเห็นชอบ (ร่าง) แผนฯ ที่เสนอดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด (ร่าง) แผนฯ ได้ที่ <https://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตามและประเมินผล” หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” หรือ QR code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวรารวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ประธานคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้



(ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ



Line เครือข่าย